

Kính gửi Cộng đồng Trường Trung học Cơ sở BVIS,

Chúng tôi hết sức coi trọng quan hệ đối tác cộng đồng. Mục đích chính của lá thư này là để cập nhật cho quý vị về chức vụ hiệu trưởng cho năm học 2022-23.

Sau cuộc họp với ban lãnh đạo nhà trường về cách tốt nhất để phát triển, chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã quyết định bổ nhiệm bà Teresa Sena Klava làm Hiệu trưởng Lâm thời để hỗ trợ đội ngũ BVIS cho Năm học 2022 - 2023. Teresa là một hiệu trưởng có nhiều năm kinh nghiệm, rất vui mừng được trở lại DPS và rất vui khi có cơ hội làm việc với cộng đồng BVIS.

Teresa Sena Klava đã nghỉ hưu vào năm 2020 với tư cách là Hiệu trưởng của Học viện Lãnh đạo West, bà chịu trách nhiệm thành lập trường và thúc đẩy tạo ra môi trường học tập xuất sắc đào tạo trực tiếp lên đại học và đào tạo nghề. Teresa từng là giáo viên và lãnh đạo tại Học khu Công lập Denver từ năm 1988, giữ nhiều chức vụ khác nhau bao gồm Hiệu trưởng (11 năm), Hiệu phó, Chuyên gia Giảng dạy Toán MS, và giáo viên Toán, GT và Lãnh đạo MS. Ngoài ra, bà còn giảng dạy các khóa học ở cấp độ đại học tại Đại học Colorado Denver. Teresa có bằng Cử nhân Giáo dục Văn học đồng thời Giáo dục Song ngữ tại Đại học Tiểu bang Metropolitan, bằng Thạc sĩ Văn học về Chính sách và Lãnh đạo Giáo dục tại Đại học Denver. Bà ấy đã hoàn thành chương trình học Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo Giáo dục tại Đại học Denver. Bà hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Học viện YESS.

Teresa và chồng, Greg, cư trú tại Golden, CO. Họ đã cùng nhau nuôi dạy 4 người con và hiện đang có 9 đứa cháu tinh nghịch. Là một người mẹ và giáo viên lâu năm, bà tin tưởng mạnh mẽ rằng phụ huynh và cộng đồng là những người đồng hành quan trọng để đảm bảo sự thành công của học sinh. Cha mẹ của bà, đều là hiệu trưởng DPS đã nghỉ hưu, đã truyền cảm hứng cho bà để liên tục tìm kiếm tiếp cận cơ hội và sự xuất sắc cho mỗi và mọi học sinh. Hãy cùng tôi chào mừng Bà Teresa Sena Klava trở thành Hiệu trưởng Lâm thời năm học 2022--2023.

Trong những tuần sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng để tham gia quá trình phỏng vấn hiệu trưởng về kế hoạch dài hạn tiếp theo. Chúng tôi biết quá trình chuyển đổi này tiếp tục gây khó khăn cho nhân viên, các học sinh và gia đình, nhưng chúng tôi cũng tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất để tạo cơ hội cho các bên liên quan đưa ra ý kiến và tiến hành tìm kiếm mạnh mẽ người lãnh đạo dài hạn tiếp theo.

Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị và chúng tôi mong quý vị cùng tham gia quá trình này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi khuyến khích quý vị liên hệ với Đường dây Trợ giúp Gia đình & Cộng đồng theo số 720-423-3054 hoặc FACE@dpsk12.org.

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ và sát cánh cùng chúng tôi vượt qua giai đoạn chuyển giao

này. Trân trọng,

Hillary Niebauer

Giám đốc Hợp tác, Các Trường Trung học Cơ
sở

Scott Wolf

Giám đốc Dịch vụ Vận hành